

BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN KHỐI 12(BAN KHTN)

MÔN GDCD-(Tuần lễ từ 17-19/2/2021)

Bài 7

CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ (Tiết 2)

C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I. Ôn định tổ chức lớp:

II. Kiểm tra bài cũ:

III. Bài mới:

1)Đặt vấn đề:

2)Triển khai các hoạt động:

a. hoạt động 1: Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

1. Khái niệm về quyền tham gia quản lí đất nước và xã hội

<u>Hoạt động của thầy và trò</u>	<u>Nội dung kiến thức</u>
<p>* Khái niệm: GV hướng dẫn HS tìm hiểu khái niệm về quyền tham gia quản lí đất nước và xã hội trong SGK. Đây là quyền tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trên phạm vi cả nước và trong từng địa phương, quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước và phát triển kinh tế – xã hội. Đây là hình thức thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân.</p>	<p>2/ Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội a) Khái niệm về quyền tham gia quản lí đất nước và xã hội <i>Quyền tham gia quản lí đất nước và xã hội là quyền của công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong phạm vi của cả nước và trong địa phương; quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước và phát triển kinh tế xã hội.</i></p>

b. Hoạt động 2: Nội dung cơ bản của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

<u>Hoạt động của thầy và trò</u>	<u>Nội dung kiến thức</u>
<p>GV hỏi :Nội dung cơ bản của quyền tham gia QL NN và XH của CD? HS trao đổi, phát biểu. GV giảng: -Ở phạm vi cả nước</p>	<p>b) Nội dung cơ bản của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội *Ở phạm vi cả nước: - Tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật.</p>

<p>Ví dụ: góp ý kiến xây dựng Hiến pháp, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ luật Hình sự,..</p> <p>+Thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng đại của đất nước.</p> <p>Hiện nay, đang soạn thảo Luật Trưng cầu ý dân.</p> <p>-Ở phạm vi địa phương</p> <p>Ví dụ:</p> <p>-Chính sách, pháp luật.....</p> <p>-Mức đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng,..</p> <p>- Kế hoạch sử dụng đất ở địa phương,...</p> <p>- Dự toán và quyết toán ngân sách xã.</p> <p>GV nêu các ví dụ tình huống thể hiện những thái độ, cách xử sự khác nhau của nhân dân đối với việc thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước để HS phân tích...</p> <p>=>Từ các ví dụ cụ thể đó, HS tự xác định đúng trách nhiệm của mỗi người trong việc thực hiện quyền tham gia QL NN, đặc biệt là ở cấp cơ sở.</p>	<p>- Thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.</p> <p>* Ở phạm vi cơ sở:</p> <p>Trực tiếp thực hiện theo cơ chế “<i>Dân biết, dân làm, dân kiểm tra</i>”:</p> <p>- Những việc phải được thông báo để dân biết mà thực hiện (chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước...).</p> <p>- Những việc dân làm và quyết định trực tiếp bằng biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín</p> <p>- Những việc dân được thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến trước khi chính quyền xã quyết định.</p> <p>- Những việc nhân dân ở phường, xã giám sát, kiểm tra.</p>
---	---

c. Hoạt động 3: Ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

<u>Hoạt động của thầy và trò</u>	<u>Nội dung kiến thức</u>
<p>Ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội</p> <p>GV hướng dẫn HS dựa vào SGK để tìm hiểu nội dung này.</p>	<p>c) Ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội</p> <p>Là cơ sở pháp lí quan trọng để nhân dân tham gia vào hoạt động của bộ máy Nhà nước, nhằm động viên và phát huy sức mạnh của tôn dân, của tôn xã hội về việc xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh và hoạt động có hiệu quả.</p>

IV. Củng cố:

1. Khái niệm về quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội?
2. Nội dung cơ bản của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội?
3. Ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội?

V. Dặn dò:

- Học thuộc nội dung đã học.
- Làm bài tập tình huống có liên quan.
- Chuẩn bị trước phần còn lại của bài học.

***** GHI CHÚ: ĐỐI VỚI K12 BAN KHXH GIẢI ĐỀ THI THPT 2018
MÃ ĐỀ 305-306**